

Micah Weinberg:

Một bổ sung được đề xuất khác ngày hôm nay ngoài HRTC là Melanie Schlotterbeck từ Banning Ranch Conservancy.

Toni Symonds:

Chúng ta có thể phân tích xem chúng ta có bao nhiêu tổ chức trong mỗi nhóm không, vì chúng tôi muốn đảm bảo rằng các nhóm đại diện cho các cộng đồng thiệt thòi có một tỷ lệ phần trăm nhất định, để chúng tôi có thể tính ra 65% thành viên HRTC đại diện cho các cộng đồng không được đầu tư.

Jesse Ben-Ron:

Vâng, chúng ta có thể có điều đó cho chương trình nghị sự tiếp theo. Chúng tôi có rất nhiều tổ chức hỗ trợ các cộng đồng không được đầu tư, nhưng chúng tôi cũng muốn những cá nhân thực sự từ các cộng đồng không được đầu tư và đó là cách chúng tôi tạo ra sự khác biệt đó trong SFP.

Đề nghị chấp thuận Banning Ranch Conservancy cho HRTC được thông qua.

Micah Weinberg:

Tiến sĩ Walrod sẽ cung cấp cho chúng ta một số bối cảnh về cách thức sử dụng điều đó trong quy trình phục vụ rộng lớn này.

Dr. Walrod:

Chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn của Tiểu bang được nêu trong SFP và cả trong đề xuất của chúng tôi, trong kế hoạch dự án của chúng tôi. Các khuôn khổ bao trùm cho CERF là một lăng kính về sự công bằng, tính bền vững, chất lượng và khả năng tiếp cận việc làm, cũng như khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi kinh tế. Vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện một số bài thuyết trình cho đến nay, tất cả đều tổng hợp thành phần một của kế hoạch vùng và các thành phần của phần đó cho các hướng dẫn của Nhà nước là các bên liên quan lập bản đồ khu vực phân tích tóm tắt thị trường lao động và phân tích cụm ngành, v.v. sau đó là phân tích SWOT. Cách tiếp cận của chúng tôi là yêu cầu những người sẽ viết phân tích và cung cấp dữ liệu thực hiện bản trình bày Powerpoint trước để bạn có thể xem xét, cung cấp phản hồi cho chúng tôi và sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện tường thuật ngay. Đó sẽ là bản thảo của báo cáo, và sau đó bạn sẽ có nhiều cơ hội để xem xét và cung cấp cho chúng tôi phản hồi về một số bản nháp khác nhau trước khi chúng tôi hoàn thiện bản đó. Chúng tôi đang kết hợp tất cả các câu hỏi và phản hồi mà chúng tôi đã nhận được.

Đó là báo cáo chỉ số cộng đồng gần đây nhất của chúng ta mà chúng tôi đã thực hiện hàng năm kể từ năm 1999.

https://ocbc.org/wp-content/uploads/2022/10/FINAL_DIGITAL_CommunityIndicators22-Reduced.pdf

Dr. Kleinhenz:

Quận Cam là một khu vực thịnh vượng rộng lớn với dân số 3,2 triệu người, quận lớn thứ ba ở California, cũng là quận lớn thứ ba về việc làm hộ gia đình. Tỷ lệ thất nghiệp phù hợp với Hoa Kỳ ở mức 3,4%. Nó thường nằm trong số thấp nhất ở California. Đó là thu nhập cá nhân trên cơ sở bình quân đầu người là thước đo tổng thể về phúc lợi kinh tế là 81.000 đô la. Đó là mức cao thứ chín ở California. Có một số thế mạnh đáng kể trong khu vực. Đó là khả năng phát triển các thiết bị y tế, công nghiệp, thông tin, công nghệ,

dịch vụ kinh doanh và dịch vụ tài chính, cũng như lĩnh vực khách sạn và du lịch nổi tiếng của nền kinh tế. Chúng tôi vẫn có một quận với một số thách thức. Giá trung bình trên thị trường nhà ở tại Quận Cam hiện nay thuộc hàng cao nhất ở California và toàn quốc. Điều đó có nghĩa là khả năng chi trả thuộc hàng thấp nhất ở California. Đây là nơi thấp nhất ở Nam California. Giá thuê cũng thuộc hàng cao nhất trong nền kinh tế California cũng như trên toàn quốc. 56% người thuê nhà dành ít nhất 30% thu nhập cho tiền thuê nhà. Nghèo đói 9,9% dựa trên Bộ Thương mại Hoa Kỳ thấp nhất trong số các quận ở California. Các lĩnh vực lớn nhất trong nền kinh tế, về mặt việc làm bao gồm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội, và ở phía dưới cùng, chúng tôi có hỗ trợ hành chính, xây dựng, chỗ ở và dịch vụ ăn uống, cùng với nghệ thuật và giải trí, thường tạo nên cái mà chúng tôi gọi là giải trí và khách sạn, và cùng nhau đó sẽ là một trong những lĩnh vực lớn nhất của nền kinh tế địa phương.

Tổng sản phẩm khu vực của Quận Cam là nền kinh tế trị giá 250 tỷ đô la tại Quận Cam, nằm trong số những nền kinh tế lớn nhất toàn quốc.

Linda DiMario:

Tôi nhận thấy rằng có một chút mất kết nối giữa chăm sóc sức khỏe. Nó không hiển thị trên các cụm công nghiệp. Có lý do gì cho điều đó không?

Robert Kleinhenz:

Tôi đoán là nó được xếp hạng như một cụm công nghiệp. Nó có thể không cao hơn nhiều so với xếp hạng điển hình cho toàn Bang và cho các quận khác.

Chúng ta là một nhà nhập khẩu ròng của công nhân. Người lao động cư trú tại Quận Cam là khoảng 1,55 triệu cá nhân và tổng số việc làm phi nông nghiệp là gần 1,7 triệu người. Vì vậy, khoảng trống phải được lấp đầy bởi những người đến quận từ nơi khác.

Khi đại dịch tấn công chúng ta vào năm 2020, tỷ lệ người làm việc tại nhà đã tăng lên không chỉ ở Quận Cam lên khoảng 20% mà còn cho toàn bộ California.

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dữ liệu từ một bộ dữ liệu khác cho chúng ta biết về những người lao động ở quận Cam. Sự kết hợp của các nhóm nghề nghiệp trong quận không khác nhiều so với California nói chung. Đây là mức lương nghề nghiệp trung bình. Quận Cam gần \$68,000. Chúng tôi thấy ở đây rằng thực phẩm, dịch vụ liên quan đến chi trả khoảng 30.000 đô la.

Để đảm bảo rằng nền kinh tế sôi động này, chúng ta tiếp tục phát triển với tiềm năng của nó, chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng có đủ công nhân, chúng tôi thấy rằng chúng ta đã nhập khẩu một số lượng lớn công nhân.

Giá nhà ở trung bình tại Quận Cam là hơn \$1,000,000. Giá đó bằng khoảng một nửa mức trung bình của California. Giá thuê cao bằng bất kỳ biện pháp nào. Chúng tôi có giá thuê trung bình là 3.000 đô la cho Quận Cam so với 2.000 đô la cho Hoa Kỳ

Biểu đồ này cho thấy tổng số đơn vị nhà ở được phép cho quận. Quay trở lại năm 2010, chưa bao giờ vượt quá 12.000 chiếc. Dựa trên số SCAG, Quận Cam có nhu cầu nhà ở là 18.000 mỗi năm. Sẽ không có nơi nào gần đó đáp ứng được số nhà ở này, vì vậy đó là một thách thức lớn đối với quận.

Thu nhập hộ gia đình trung bình cho Quận Cam là khoảng 100.000 đô la. Hơn 50% người thuê nhà dành ít nhất 30% thu nhập của họ cho tiền thuê nhà.

Có một chỉ số cộng đồng đau khổ, và nó cho thấy Quận Cam có giá vé tương đối tốt so với một số quận lân cận khác ở Nam California.

Ana Urzua:

Khi chúng tôi đưa các thành viên cộng đồng không được đầu tư vào, làm thế nào để các cuộc họp của chúng tôi có thể hấp dẫn và toàn diện hơn? Làm thế nào để chúng ta biết ai đang ở trong phòng? Có thể kết hợp phần giới thiệu với một câu hỏi kiểm tra không? Có cơ hội cho một không gian để hiểu trước các bài thuyết trình này hoặc tách biệt khỏi các cuộc họp này không?

Chúng ta có thể cố ý yêu cầu đầu vào và sự tham gia từ các thành viên cộng đồng không được đầu tư không? Và làm thế nào để chúng ta làm cho họ? Một không gian mà họ cảm thấy thoải mái để có thể lên tiếng và tham gia? Liệu chúng ta có thể nói, "chúng ta có thể nghe ý kiến từ ít nhất một thành viên cộng đồng không đầu tư về chủ đề này trước khi chúng ta bỏ phiếu không?"

Làm thế nào để chúng ta để họ tham gia bằng ngôn ngữ mà họ cảm thấy thoải mái nhất?

Austin Lynch:

Có một trong phân tích cụm. Không có slide nào về tổ chức công đoàn hoặc mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn và tiền lương. Nếu chúng ta trả nhiều tiền hơn cho công việc dọn dẹp, dịch vụ ăn uống và các phân loại cấp thấp khác, thì sẽ có ít khoảng cách hơn nhiều, chẳng hạn như những người giúp việc nhà ở Los Angeles hiện đang kiếm được 25 đô la một giờ. Những người giúp việc nhà ở Quận Cam kiếm được \$20 hoặc \$18 hoặc ít hơn. Nếu những người quản gia chỉ cần có một hiệp hội, họ sẽ kiếm được thêm 10.000 đô la một năm. Nếu chúng ta không bao gồm điều đó, thì các lựa chọn chính sách của chúng ta sẽ bị hạn chế vì chúng ta không nhận ra sự thật hiển nhiên, trả nhiều tiền hơn và tổ chức công đoàn sẽ giải quyết những vấn đề đó. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải khắc phục những thiếu sót đó trước khi sử dụng phân tích cụm đó hoặc xem xét nó đã hoàn thành.

Kathy Boyd:

Tôi muốn phác thảo một số phong trào khác đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể là từ mẫu giáo đến lớp 16, có nghĩa là mẫu giáo cho đến hết lớp mười hai, và sau đó là trường cao đẳng cộng đồng, 4 trường đại học của chúng ta và cao hơn nữa.

Một trong những điều đang xảy ra nhờ khoản trợ cấp K-16, mọi người trong ngành giáo dục đều ngồi cùng bàn với bất kỳ ai trong ngành cho dù đó là đối tác tư nhân hay công cộng trong lĩnh vực kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận và trung gian, và chúng ta đang hợp tác cụ thể hơn là liên kết sinh viên từ tất cả các hệ thống giáo dục đó với lực lượng lao động và cùng nhau xây dựng các đường ống này. Cá nhân tôi chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tôi kết nối bất kỳ ai trong ngành giáo dục với bất kỳ ai đang kinh doanh thông qua địa điểm này.

Ana Charco:

Khi chúng ta nghĩ về các cộng đồng không được đầu tư, cộng đồng không có giấy tờ sẽ xuất hiện trong đầu. Những con số được đề cập trong phần trình bày này có xem xét cộng đồng không có giấy tờ đó không, nếu không, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu thêm cộng đồng không có giấy tờ đã đóng góp như thế nào cho nền kinh tế của Quận Cam và những con số này có thể không đại diện cho dân số đó như thế nào.

Paul Kagoo:

Tôi tự hỏi liệu có cách nào để bạn có thể giữ chúng ta tương tác và thảo luận ngoại tuyến không? Nếu có một số loại mạng nơi mọi người có thể hỏi những câu hỏi này và trả lời và tranh luận về nó khi rảnh rỗi.

Cesar Covarrubias:

Chúng ta cần suy nghĩ nghiêm túc về cách chúng ta sẽ tham gia vào những cộng đồng bị ảnh hưởng này mà chúng ta muốn tham gia vào quy trình và tìm ra một số quy trình sẽ có sẵn để giúp họ tham gia hiệu quả hơn.

Đối với tôi, rõ ràng là chỉ giải quyết một vấn đề cụ thể, chẳng hạn như tiền lương, có thể không phải là chiến lược tốt nhất cho công việc mà chúng ta đang cố gắng thực hiện. Có rất nhiều điểm giao thoa với các vấn đề đang ảnh hưởng đến các cộng đồng có thu nhập thấp hơn này, một vấn đề đã được chỉ ra trong cuộc thảo luận hôm nay là nhà ở. Tiền lương theo giờ cần kiếm được để trả tiền thuê nhà điển hình ở Quận Cam là hơn 46 đô la/giờ, vì vậy tôi biết rằng chúng ta phải tăng lương, nhưng chúng ta phải xem xét các tác động khác. Làm thế nào để chúng ta cung cấp nhà ở giá cả phải chăng hơn? Làm thế nào để chúng ta giảm chi phí nhà ở?

Chúng ta cũng cần nghĩ đến những cá nhân không được tuyển dụng theo phương pháp truyền thống, những người không có công việc truyền thống được báo cáo trong phân tích nhà ở và dữ liệu nhà ở của chúng ta hoặc họ có công việc bán thời gian hoặc công việc kiếm tiền và những công việc khác thường là công việc điển hình. Việc làm trong các cộng đồng bị ảnh hưởng sẽ không được phản ánh trong dữ liệu này và cách chúng ta có thể nắm bắt được một số việc làm đó.

Micah Weinberg:

Hãy bắt đầu với câu hỏi về chất lượng công việc, đây không chỉ là thước đo để bạn biết một công việc cụ thể kiếm được bao nhiêu tiền, liệu công việc đó có được liên minh hay không mà còn là một công việc bền vững? Đây có phải là một công việc lâu dài? Kiểu như vậy.

Robert Kleinhenz:

Chúng tôi có nhiều nguồn dữ liệu khác nhau giúp thông báo chất lượng công việc, tính bền vững của việc làm, chúng tôi đã xem xét nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để xem chúng tôi có thể làm gì để loại bỏ khía cạnh đó. Một phần trong số đó gắn liền với bản thân các ngành công nghiệp và một số ngành tạo nên nền kinh tế của Quận Cam có thể có tính bền vững lâu dài,

Micah Weinberg:

Có một nền kinh tế phi chính thức, rộng lớn hơn này, và tôi đã xem một số nghiên cứu về điều đó, nhưng bạn thấy đâu là một số thực tiễn tốt nhất, để kết hợp các loại yếu tố đó của nền kinh tế phi chính thức vào những phân tích rộng hơn này?

Robert Kleinhenz:

Trong phạm vi mà các cá nhân được chọn và thông tin của họ được chọn trong các cuộc khảo sát thường được sử dụng. Khi chúng tôi lấy dữ liệu về tiền lương theo nghề nghiệp sẽ bao gồm bất kỳ ai bất kể công việc, mối quan hệ hoặc hoàn cảnh công việc của họ và cả dữ liệu về lực lượng lao động. Về nguyên tắc, những nguồn dữ liệu đó đã thu thập thông tin đó. Vấn đề chỉ là liệu những nhóm cụ thể này có tham gia vào cuộc khảo sát đó hay không.

Michael Graff-Weisner:

Liệu có thể có dữ liệu nghiên cứu này về sự giàu có và khoảng cách giàu nghèo ở Quận Cam theo chủng tộc, và nó đã thay đổi như thế nào theo thời gian?

Robert Kleinhenz:

Việc lấy thông tin về thu nhập so với sự giàu có ở cấp quận sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một thước đo của sự giàu có có thể là mức độ mà mọi người có sở hữu nhà hay không. Chúng ta sẽ có thể đưa ra một số loại phân phối của cả hai. Chúng tôi chắc chắn đã có phân phối thu nhập trong dữ liệu của mình.

Micah Weinberg:

Những gì mọi người đang tìm kiếm là loại vượt qua số lượng việc làm, số lượng đầu ra mà các ngành công nghiệp khác nhau này tạo ra, với sự đóng góp cho phúc lợi chung của người dân ở Quận Cam, tính bền vững của khí hậu, v.v.? Bạn tin điều gì giải thích cho việc Quận Cam trở thành nhà nhập khẩu ròng công nhân này đúng không?

Robert Kleinhenz:

Khi bạn nhìn vào toàn bộ Nam California, có một lượng lớn công nhân từ cộng đồng này sang cộng đồng khác. Đó chỉ là như vậy khi bạn có khu vực đô thị rộng lớn này, nơi mọi người thường xuyên thay đổi nơi làm việc hơn là thay đổi nơi cư trú. Tt là thời nam châm thu hút những người lao động đến từ Inland Empire. Bạn đã có một số ngành công nghiệp nổi tiếng và thành công ở Quận Cam, tạo ra những nam châm tốt cho những người lao động đến từ những khu vực khác này.

Candace Mays:

Chúng ta đang xem xét các chỉ số Covid. Trong trang tổng quan này có 2 bản đồ khác nhau, bản đồ đầu tiên là tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19. Màu càng đậm thì khả năng nhiễm COVID-19 càng cao. Khi bạn nhấp vào một phần, bạn sẽ nhận thấy rằng các số ở ngoài cùng bên trái thay đổi tùy thuộc vào mã zip mà bạn đang xem.

Ở phía bên tay phải, chúng ta đang xem xét những gì chúng ta gọi là điều kiện sống còn của covid và đây là những khu vực có tỷ lệ chịu tác động nặng nề cao hơn đối với một thảm họa bất ngờ, chẳng hạn như COVID-19, nó cũng có thể là bất kỳ loại thảm họa nào khác mà có thể đánh. Các danh mục mà chúng ta đang xem xét cho các hạt chịu tác động này là kinh tế, giáo dục và nhà ở, môi trường và khu vực lân cận. Vì vậy ở quận này đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất về nhà ở, giáo dục cũng như kinh tế. Lưu ý rằng dữ liệu về trường hợp tử vong và trường hợp không có sẵn theo đường điều tra dân số.

Luis Sarmineto:

Tôi muốn nâng cấp để làm cho không gian này trở nên hòa nhập hơn. Nếu sáng kiến CERF không nhận ra những thay đổi quan trọng đang diễn ra ở Quận Cam, đặc biệt là liên quan đến việc giải quyết bất bình đẳng lịch sử, bất bình đẳng chủng tộc và các loại bất bình đẳng khác tồn tại trong quận của chúng ta thì chúng ta sẽ không thành công trong sáng kiến này, và mối liên hệ mà tôi muốn tạo ra cũng là với rất nhiều công đoàn, những người đã đưa ra quan điểm về cách tổ chức của người lao động và các công đoàn là sự khác biệt giữa một công việc được trả lương thấp và một công việc được trả lương cao hơn. Điều tương tự cũng có thể nói ở cấp độ cộng đồng, và tôi nghĩ tầm quan trọng của các tổ chức cộng đồng và tổ chức cộng đồng và sự khác biệt sẽ tạo ra khi chúng ta nói về việc phân phối các nguồn lực công cộng. Đây là lời mời kết nối với các tổ chức cộng đồng và những người làm công việc tổ chức đã nâng cao tiếng nói và sức mạnh của các cộng đồng da màu và cộng đồng có thu nhập thấp, tại Quận Cam. Công việc cần thực hiện trong quy trình CERF liên quan đến việc kết nối nhiều hơn với các tổ chức cộng đồng đó và để những tiếng

nói đó dẫn dắt, dẫn dắt việc thiết kế những câu hỏi cần giải quyết trong nghiên cứu của chúng ta và loại chiến lược nào chúng ta sẽ thực hiện sử dụng để giải quyết sự bất bình đẳng trong quận của chúng ta.